
BORGARRÁÐ 28. maí 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um fasteignamat 
verðmæti og leigugreiðslur vegna Nauthólsvegar 100 - R17080091

1. Hvert er fasteignamat Braggans í Nauthólsvík? 2. Hvert er verðmæti Braggans/hvað er 
hann færður hátt í ársreikningum Reykjavíkurborgar 2019? 3. Hvað greiddi HR í leigu vegna 
Braggans 2019?


